

# ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๕๖



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๙๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางสรุปจำนวนตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานการดำเนินการปรับปรุงตลาดฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) อย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา ปรับปรุง ควบคุม และปฏิบัติตามนโยบายแห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้รับการประสานข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการสำรวจข้อมูลตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็นตลาดมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ มีจำนวนตลาดทั้งสิ้น ๑,๑๗๙ แห่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่าตลาด เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายสินค้าอุปโภค บริโภคประเภทต่าง ๆ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีตลาดสดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดให้มีมาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงตลาดเป็นไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จังหวัดจึงขอให้เทศบาลเมืองกระบี่และอำเภอ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้

## ๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑.๑ บริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลหรือสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ การพิจารณาการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และการพิจารณาอนุญาตการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานที่ด้านสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตฯ หรือพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

๑.๓ กรณีตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาปรับปรุง ควบคุมและปฏิบัติตามนโยบายแห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ ตามแบบรายงานการดำเนินการปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. แจ้งสำนักงานส่งเสริมการ...

๒. แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ พิจารณาบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ในการตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ควบคุมและปฏิบัติตามข้อ ๑.๓ แล้วจัดส่งแบบรายงานให้จังหวัดทราบ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) ในส่วนของ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมควร ชื่นเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗